
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ 

วันพธุที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล 

______________________________ 
กรรมการที่มาประชุม 

๑.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ     ประธาน 
    (นายสมชาย  วงศสวัสดิ์) 
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
๕. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
       (นายสชุาติ  เมืองแกว  รองเลขาธิการฯ แทน) 
๘. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ   กรรมการ 
       ประเมนิคุณภาพการศึกษา         
๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ   กรรมการ 

   สังคมแหงชาติ (นางสวุรรณี คํามัน่ ที่ปรึกษาฯ แทน) 
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 

   (นายเสนอ  จันทรา  หัวหนาผูตรวจราชการ ฯ แทน) 
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน      กรรมการ 

     (นายมนญู  ปญุญกรยิากร อธิบดกีรมการจัดหางาน แทน) 
๑๒. ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

   (นายจารวุัฒน สตัยานุรักษ  
    รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  แทน) 

๑๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  กรรมการ 
     (นางระรนิทิพย  ศิโรรตัน   
      ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 
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๑๔. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
   (นางสาวเสาวณี  มุสิแดง    
    ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แทน) 

๑๕. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
      (นางทรงพร  โกมลสุรเดช  
      ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการใช 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทน)  

๑๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
   (นายสมนกึ  พมิลเสถียร   รองผูอาํนวยการฯ แทน) 

๑๗. เลขาธิการคุรสุภา       กรรมการ 
    (นางรจนา  วงศขาหลวง ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ แทน) 
๑๘. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมจิตโต)    กรรมการ 
๑๙. พระเทพปรยัิติวิมล  (แสวง  ธมเมสโก)    กรรมการ 
๒๐. นายเกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ์   กรรมการ 
๒๑. นายเจต      ประภามนตรีพงศ   กรรมการ 
๒๒. รองศาสตราจารยชนะ   กสิภาร    กรรมการ 
๒๓. นายชิงชัย     หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
๒๔. นายทองอยู     แกวไทรฮะ    กรรมการ 
๒๕. รองศาสตราจารยทองอนิทร  วงศโสธร    กรรมการ 
๒๖. นายนภดล     ทองนพเกา    กรรมการ 
๒๗. นายนิพนธ     สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
๒๘. นายนุชากร      มาศฉมาดล    กรรมการ 
๒๙. นายประทีป     วีระพฒันนริันดร   กรรมการ 
๓๐. นายประพล     วิระพรสวรรค   กรรมการ 
๓๑. นายปรีดา     ประพฤติชอบ   กรรมการ 
๓๒. ศาสตราจารยพงษศักดิ์   อังกสิทธิ ์    กรรมการ 
๓๓. นายพนม     พงษไพบูลย    กรรมการ 
๓๔. นางสาวพรจนัทร    สุวรรณชาต    กรรมการ 
๓๕. รองศาสตราจารยพฤทธิ ์   ศิริบรรณพทิักษ   กรรมการ 
๓๖. นายไพฑูรย     จัยสิน    กรรมการ 
๓๗. นายมานิจ     สุขสมจติร    กรรมการ 
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๓๘. ศาสนจารยมาโนช    แจงมุข    กรรมการ 
๓๙. ศาสตราจารยยงยุทธ   ยุทธวงศ    กรรมการ 
๔๐. ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอจัฉรยิะ    กรรมการ 
๔๑. นายวัชรินทร    ศรีบุรินทร    กรรมการ 
๔๒. นายวิทธยา     บรบิูรณทรพัย   กรรมการ 
๔๓. รองศาสตราจารยวิริยะ   นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
๔๔. ศาสตราจารยวิรุณ    ตั้งเจรญิ    กรรมการ 
๔๕. รองศาสตราจารยวุฒิสาร   ตันไชย    กรรมการ 
๔๖. ศาสตราจารยศรีราชา   เจริญพานชิ    กรรมการ 
๔๗. นายสมหมาย    ปาริจฉัตต    กรรมการ 
๔๘. นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการ 
๔๙. ศาสตราจารยสุมน      อมรววิัฒน    กรรมการ 
๕๐. ศาสตราจารยสุรพล    นิติไกรพจน    กรรมการ 
๕๑. นายสุวัฒน     เงินฉํ่า    กรรมการ 
๕๒. นายอมรวิชช    นาครทรรพ    กรรมการ 
๕๓. นายอํานาจ     กุสลานันท    กรรมการ 
๕๔. นายอําพล     จินดาวฒันะ    กรรมการ  
๕๕. เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

     (นายอํารุง  จันทวานิช) 
๕๖. รองเลขาธิการสภาการศึกษา      ผูชวยเลขานุการ        

   (นางสิริพร บุญญานันต) 
 

กรรมการที่ไมมาประชุม 
๑. ศาสตราจารยธีรวุฒ ิ   บุณยโสภณ    ติดภารกิจ 
๒. ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน    ติดภารกิจ 
๓. นายสุเทพ     สุริยาอัมฤทธิ์    ติดภารกิจ 
๔. นายอมเรศ     ศิลาออน    ติดภารกิจ 
 

 

 



 ๔

ผูเขารวมประชุม    
      หนวยงานที่เก่ียวของ 

๑. นายมังกร กุลวานิช              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. นายเสนห ขาวโต         ที่ปรึกษาที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขายและ 

                                           การมีสวนรวม สพฐ. 
๓. นางสาววิภา  โอสถารมณ   ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผลการศึกษา สพฐ. 
๔. นางจรัสพร ฉัตรทอง         นักวิชาการศึกษา ๘ ว สพฐ. 
๕. นางสาวรัตนา อภิรัตนวรกิจ        นักวิชาการศึกษา ๘ ว สพฐ. 
๖. นายอรุณ  พรหมจรรย       นักวิชาการศึกษา ๘ ว สพฐ. 
๗. นางสาวชนสิรา ดวงบุปผา             ประธานสมาพนัธผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๘. นายสมนึก นาหวยทราย  ประธานสมาพันธรองผูอํานวยการ ร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๙. นายพิชิตพล สุทธิสานนท        ประธานสมาพันธศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา 
๑๐. นายยงยุทธ ทิพรส                         ประธานสมาพันธครูมัธยมศึกษาฯ 
๑๑. นายปรีชา  ชาญณรงค    เลขาธิการสมาคมรองผอ.สถานศึกษากศ.ข้ันพื้นฐานฯ 
๑๒. นางเบญจพร  พลเสนา     ที่ปรึกษาสมาคมรองผูอํานวยการร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๓. นายสนิท วงศแสงตา                        ทีป่รึกษาสมาพันธครูมัธยมศึกษาฯ 
๑๔. นายพิทยา ไชยมงคล                ผูแทนสมาพันธผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๕. นายสุพจน บุญสมเชือ้    ผูแทนสมาพันธรองผูอํานวยการ ร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๖. นายอลงกรณ นิยกิจ    ผูแทนสมาพันธรองผูอํานวยการ ร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๗. นายธวัชชัย ขายแกว                 ผูแทนสมาคมผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๘. นายสมพงษ  แคนยุกต                  ผูแทนสมาคมผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๑๙. นายรัตนชัย  ศรสุวรรณ                 ผูแทนสมาคมผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๒๐. นายณรงค  สายทอง         ผูแทนสมาคมผูบรหิารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๒๑. นายปณิธาน ณ นคร                  ผูแทนสมาคมผูบริหารร.ร.มัธยมศึกษาฯ 
๒๒. นางสาวอนนัตญาญ เหลาสมบัติ                         สมาพันธครมูัธยมศึกษาฯ 
๒๑. รองศาสตราจารยฉันทนา จันทรบรรจง                          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒๒. นางจิตติมา เหมรัตนากร                     สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา

    
 
 



 ๕

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑. นายนพพร   สุวรรณรจุ ิ                              รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางสุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ        ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๓. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 

     และรก.ในตําแหนงที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา 
๔. นางนิรมล   กิตติวบิูลย                            ผูอาํนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
๕. นางสุทธศรี  วงษสมาน                ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
๖. นางสาววัฒนา   อาทติยเที่ยง   ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๗. นายกองเกียรติ   สหวรรณางกูร                    ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
๘. นายกิตติรัตน  มังคละครี ี              ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๙. นางอุมาพร  หลอสมฤดี                       ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการศึกษา 
๑๐. นางเกื้อกูล  ชั่งใจ      นักวิชาการศึกษา ๘ว 
๑๑. นางทิพยสุดา  สุเมธเสนีย       นักวิชาการศึกษา ๘ว 
๑๒. นายวีระ  พลอยครบุร ี                 นักวิชาการศึกษา ๘ว 
๑๓. นางสาวสุรางค   วีรกิจพาณิชย           นักวิชาการศึกษา ๘ 
๑๔. นางอัมพร  พงษกังสนานันท    นักวิชาการศึกษา ๘ว 
๑๕. นางศิริพร  ศริพันธุ      บุคลากร ๘ ว 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑) การแตงตั้งกรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
ในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนนายสุริยา ปนจอร 
 กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) แจงใหที่
ประชุมทราบวา  ดวยนายสุริยา ปนจอร กรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษา ลาออกจากตําแหนง อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๔ วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๒(๗) และขอ ๔ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสองของกฎกระทรวงกําหนด
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารง 
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่ง



 ๖

ออกตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได
ดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนนายสุริยา ปนจอร  
   สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอ นายปรีดา ประพฤติชอบ 
เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษา
แทนนายสุริยา ปนจอร 
   คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไดมีมติแตงตั้งให
นายปรีดา ประพฤติชอบ เปนกรรมการที่เปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
 กรรมการและเลขานุการ  รายงานวา รายงานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่  
๑/๒๕๕๑  เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ฝายเลขานุการไดจัดสงใหกรรมการสภาการศึกษา
ทุกทานเพื่อพิจารณารับรองเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ไดดําเนินการแกไขตาม
ความเห็นของกรรมการแลว  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑  เร่ืองเพื่อพิจารณา  :  การจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 
 จังหวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนใหไดมาตรฐาน 
 ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายเสนห ขาวโต) รายงานการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
จังหวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหไดมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. ความเปนมา  เดิมสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาเปนตนไป  



 ๗

สวนกรมสามัญศึกษา มีอํานาจหนาที่บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาเปนตนไป เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๓  กําหนดใหมีการบริหารจัดการศึกษาโดยยึด
เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจํานวนเขตพื้นที่การศึกษา ๑๗๕ เขต 
ตั้งแตวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา ตอมาไดมีการประกาศเขตพื้นที่การศึกษา 
เพิ่มเติม โดยในปจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น ๑๘๕ เขต บทบัญญัติทางกฎหมาย
ดังกลาวสงผลใหสถานศึกษาที่เคยอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติและสังกัดกรมสามัญศึกษาเปนสถานศึกษาที่อยู ในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงหนวยงานเดียว 

 ๒. เหตุผลและความจําเปน การปรับโครงสรางการบริหารตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ สงผลใหหนวยงานทางการศึกษา
ในสวนภูมิภาคและสถานศึกษาของรัฐในสวนของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพียงหนวยงานเดียว และมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ๑๘๕ เขต 
ดําเนินการบริหารจัดการ กํากับ ดูแลสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งจากการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเชิงประจักษ ประกอบกับผลการวิจัยและผลการติดตาม
ประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๗ เรื่อง  พบปญหาดังนี้ 

๑.  ปญหาดานโครงสรางและการบริหารจัดการ เปนผลสืบเนื่องมาจาก
สาเหตุ ดังนี้ 

 ๑.๑  การแบงสวนราชการตามโครงสรางปจจุบันทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลายเปนองคกรขนาดใหญ และโครงสรางภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบริบทในการบริหารจัดการที่กวางขวาง ขาดความคลองตัว 
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารงานบุคคลเนื่องจากบุคลากรสวนใหญมี
ประสบการณการทํางานระดับประถมศึกษา  

 ๑.๒ การปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละสํานักในสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเปนการแยกสวนตามภารกิจ และแตละสํานักสงตรงลงไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบแยกสวน และมีสภาพความพรอมและ
ศักยภาพที่หลากหลายและตางมาตรฐานกัน  ประกอบกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสวน



 ๘

ใหญยังคงเปนสถานศึกษาที่ยังไมเขมแข็งเพียงพอ ที่จะรับงานไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 ๑.๓ จํานวนเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบดูแลสถานศึกษามีจํานวน
จํากัด  

๒. ปญหาดานคุณภาพการศึกษา เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
 ๒.๑ สํานักในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป  ซึ่งเปนการจัดการศึกษาในชวงที่กวางมาก ขาดการ
เจาะลึกถึงพัฒนาการที่จะสงผลตอคุณภาพไดอยางเหมาะสม  เมื่อการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามาอยูภายใตการบริหารจัดการของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานระดับประถมศึกษา จึงทําใหขาดการดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ดีและยัง
ไมเกิดคุณภาพกับนักเรียนไดเต็มตามศักยภาพ   
 ๒.๒ การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา
สวนใหญ  ขาดศึกษานิเทศกที่เชี่ยวชาญการนิเทศในชวงชั้นที่ ๓-๔ สงผลใหสถานศึกษา
ขาดผูใหคําแนะนํา ชี้แนะในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
 ๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากการทดสอบ O-net และ A-Net  อยูในเกณฑต่ํามาก  
 ๒ .๔ ขาดบุคลากรที่ เชี่ยวชาญและขาดกลไกที่ดี ในการสงเสริม 
สนับสนุน นิเทศติดตามงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึง
สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาว  จึงไดพยายามและดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้ 

 ๑. จัดตั้งเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด  
  ๒. การจัดตั้งศูนยกลุมสาระวิชาในแตละจังหวัด   
  ๓.  จัดทํายุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๔.  จัดตั้งกลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา ในสํานักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน  
  ๕.  เสนอขอจัดตั้งสํานักสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    



 ๙

  ๖.  เสนอปรับหลักเกณฑการยายผูบริหาร  โดยกําหนดเกณฑใหยาย
ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน ชวงชั้นเดียวกันกอน และใหพิจารณาคําขอยายของ
ผูบริหารตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในคราวเดียวกัน 
  ๗.  เสนอขอจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญในสวนกลางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่ในการแกปญหา เยียวยาการปฏิบัติงานของอ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 ๘.  เสนอแกไข พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
มีสัดสวนของผูแทนผูบริหาร และผูแทนครู ในระดับประถมและมัธยมเทากัน และจะตอง
ดําเนินการสรรหาผูแทนใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
  ๙.  จัดสรรงบประมาณคาใชจายรายหัวของนักเรียนไปยังโรงเรียนโดยตรง 
สวนงบประมาณดานอื่น จัดสรรสงผานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  ๑๐. เพิ่มจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีก จํานวน ๑๐ เขต  เพื่อให
ดูแลโรงเรียนไดอยางทั่วถึงมากขึ้น  ทําใหจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาถูกแบงนอยลงไปอีก สงผลใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอยลง 
  ๑๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาวิเคราะหปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดนํา
เรื่องการปรับปรุงโครงสรางดังกลาวเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน ๒ 
รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ ปรับปรุงสํานักในสวนกลาง ไมเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษา และ
รูปแบบที่ ๒ ปรับปรุงสํานักในสวนกลางและจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ๗๖ จังหวัด
เพิ่มเติม 

 ๑๒.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอปรับโครงสราง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบงหนวยงานภายใน เปน ๒ สวน คือ 

          (๑ )  สํานักงานที่ เปนนิติบุคคลมีฐานะเทียบเทากรม   ไดแก  
สํานักงานการประถมศึกษา สํานักงานการมัธยมศึกษา สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ และสํานักงานวชิาการ 

          (๒)  สํานักที่มีอยูเดิมในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน ๘ สํานัก ไดแก สํานักอํานวยการ สํานักการคลังและสินทรัพย สํานัก
พัฒนาบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักนโยบายและ
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม
พัฒนาระบบบริหาร  สํานักตรวจสอบภายใน 



 ๑๐

แมวาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพยายามแกไขปญหา
ดังกลาวขางตน แตการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังไมบรรลุตาม
เจตนารมณที่กําหนด จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางการบริหารและการจัดการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการกําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจังหวัดขึ้นในแตละจังหวัดรวม ๗๖ เขต เพื่อดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา 

 ๓. วัตถุประสงคการกําหนดเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  
๑.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต

ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ใหเปนเอกภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๒.  เพื่อใหมีหนวยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการจัดการ
มัธยมศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เปนการเฉพาะ  

๓ .   เพื่ อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการกระจายอํานาจและการสงเสริมความเขมแข็ง
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๔.  เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความมั่นคง สามัคคี และสมานฉันทในการจัด
การศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของตามนโยบายการ
เสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔. หลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด 
๑. ปริมาณสถานศึกษา จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมควรเกิน ๒๕๐ แหง 
๒. จํานวนประชากรแตละเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีประชากร ประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ คน และมีประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตามจํานวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา   

๓. วัฒนธรรมของผูปฏิบัติงานบริหารจัดการดานการมัธยมศึกษาเปน
วัฒนธรรมเดียวกัน 

๔. ความเหมาะสมดานอื่น   

 ๕. หลักการกําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  
๑.  หลักปรัชญาทางการศึกษา  

       ๒.  หลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการบริหารองคกรมีประสิทธภิาพ ใหบริการ     
แกผูรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม   
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๓.  หลักการกระจายอํานาจ   
  ๔.  หลักความประหยัด  คุมคา  เกิดประโยชนสูงสุด   
  ๕.  หลักความชอบดวยกฎหมาย  

 ๖. วิธีการดําเนินงานกําหนดเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาศึกษา 
  ๑.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  
   ๑) ศึกษาแนวคิด  หลักการการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยยึด
เขตพื้นที่การศึกษา 
   ๒) ศึกษา  วิเคราะหปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา จากผลการศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  
   ๓) รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหสถานศึกษา  ประชาชน  
และผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพิ่มเติม 
   ๔ )  นําเสนอสภาการศึกษาเพื่ อใหคํ าแนะนํา   และนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเพิ่มเติม ๗๖ เขต 

๒.  การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกฎหมาย  
  จัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้งสํานักเขตพื้นที่

การมัธยมศึกษาจังหวัด ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗. มาตรการในการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศกึษาจังหวัด 
  ๑.  มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาในภาพรวม 
   ๑)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่มีอยู ๑๘๕ เขต ใหทําหนาที่

ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษากอนประถมศึกษาขึ้นไป โดยไม
รวมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป   
   ๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด ที่ตั้งเพิ่มเติมจํานวน 
๗๖ เขต ใหทําหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษา ในภาพของจังหวัด ทุกจังหวัด  
   ๓)  สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดที่ตั้งเพิ่มเติมใหมี
สํานักงานตั้งอยู ในอําเภอเมือง สวนสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ใหตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
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   ๔)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งเพิ่มเติม เรียกวา “สํานักงาน
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดแลวตามดวยชื่อจังหวัดนั้น ๆ 
   ๕)  ใหสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครที่จัด
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ ๓-๔)  เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังกํากับ ดูแลสํานักงานเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดในดานนโยบาย ใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และ
ปจจัยพื้นฐานดานทรัพยากร แตใหอิสระในการบริหารจัดการ นอกจากนี้การปฏิบัติงาน
ยังคงมีความเชื่อมโยงกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมในดานการประสานงานและ
ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา มีระบบการเชื่อมโยงสง
ตอการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ 
  ๒.  มาตรการ การบริหารจัดการภายใน  
   ๑) ดานบุคลากร จัดบุคลากรตามโครงสราง จากผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม หรือบุคลากรที่
ไปชวยปฏิบัติราชการโรงเรียนภายในจังหวัด  จะใชวิธีเกล่ียใหการมาปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดที่จัดตั้งข้ึนใหมโดยสมัครใจ 
   ๒) ดานการบริหารทั่วไป 
      (๑) จัดใหมีสํานักงานเพื่อใหบริการสถานศึกษา ประสานงาน
และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ  
       (๒) พัฒนาโครงสรางของกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษาจังหวัด  ใหเหมาะสมและเอื้อตอการประสานงานกับหนวยงานระดับสูง 
   ๓) ดานงานวิชาการ 
      (๑)  เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานให
ไดตามมาตรฐาน 
      (๒)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน 
   ๔) ดานงบประมาณ 
      (๑) จัดระบบแผนงานสารสนเทศใหเหมาะสมตอการจัดสรร
งบประมาณ 
       (๒) จัดระบบงบประมาณใหสอดคลองกับการบริหารงบประมาณ
แบบใหม 
      (๓) จัดบุคลากรรับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 ๘. ขอดี และขอจํากัดของการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
จังหวัด 

๑.  ขอดี  
   ๑) ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ 

       (๑) สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  สามารถกํากับ
ดูแล  ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหบริการสถานศึกษา ไดอยางทั่วถึงมากขึ้น  

      (๒) มีหนวยงานที่รับผิดชอบประสาน และเปนกลไกในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป   

      (๓) การติดตอประสานงาน ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุมคา และ
สามารถเชื่อมโยงกับองคกรอื่นเพื่อการแกไขปญหาและการพัฒนาในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

              (๔) เปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกระจายอํานาจและการสงเสริมความ
เขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

              (๕) ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มีความสามัคคี  มีคุณธรรม และมีความสมานฉันทในการจัดการศึกษา  

 ๒. ดานคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด จะ
สามารถเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
ตามมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
                    ๑)  จะมีกลุมงานพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตาง ๆ  

            ๒)  จะมีการรวมศูนยดานวิชาการในบางเรื่อง เชน  มีการรวมศูนย
ในเรื่องของหลักสูตรแกนกลาง จะทําใหหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนมัธยมศึกษามี
ความแพรหลายทั่วถึง   

            ๓)  จะมีการรวมศูนยขอมูลครูอยูที่สวนกลาง  ทําใหมองเห็นภาพ
ของปญหาไดกวาง   

            ๔)  โรงเรียน  นักเรียน  จะไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 
 



 ๑๔

๒.  ขอจํากัด 
            ๑) จําเปนตองเกลี่ยงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาดําเนินการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

            ๒) จําเปนตองใชเวลาในการจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหม 
            ๓) ตองมีการเกลี่ยอัตรากําลังและจัดบุคลากรใหมทั้งจากสวนกลาง

และจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ๙. ขอสรุป  
  ๑ .  การจัดตั้ งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดไม ขัดกับ
เจตนารมณของการจัดการศึกษาโดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงไมขัดกับ
เปาประสงคหลักในการจัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ตองการใหมีเขตพื้นที่การศึกษาที่เหมาะสม
กับบริบทในการจัดการศึกษา และมีจํานวนไมเกินกรอบที่เคยศึกษาวิเคราะหไววาควรมีถึง  
๒๙๕  เขต 
  ๒. การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดจะไมมีภารกิจที่ 
ทับซอนกับเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่มีอยู  เพราะแตเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดตั้งข้ึนใหมจะ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น จึงมีกลุมเปาหมายรับบริการไมทับซอนกัน 
แตจะชวยสงเสริมเชื่อมโยงใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกัน
ไดดีย่ิงข้ึน 
  ๓. การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  จะเปนเจาภาพ
หลักในการดูแล สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด  โดยอาศัย
กระบวนการสงเสริมประสิทธิภาพการสรางเครือขายใหมีความเขมแข็ง  สามารถรองรับ
ความตองการระดับมัธยมศึกษาไดอยางทั่วถึง   
  ๔.  การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด  จะชวยแกไข
ปญหาดานการจัดโครงสรางองคกรที่ไมเหมาะสมกับปรัชญา  หลักการ  หรือแนวทางใน
การจัดการศึกษาในแตละระดับ   
 ๑๐. ขอเสนอเพื่อพิจารณา   
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดเพิ่มเติม จํานวน ๗๖ เขต   
โดยจัดตั้งเพิ่มจังหวัดละ ๑ เขต และเขตที่จัดตั้งข้ึนใหมใหมีอํานาจหนาที่ในการดูแล การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาเปนตนไป (โรงเรียน
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ในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม กอนที่จะยุบรวมเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ใหสํานักงานตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองของทุกจังหวัด 
สวนสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยเขตพื้นที่ ที่จัดตั้งใหมใหใชชื่อวา “สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา แลวตามดวยชื่อ
จังหวัดนั้น ๆ เชน สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่” ฯลฯ 
 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑) 
 
การพิจารณา 

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได
ดําเนินการแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการมัธยมศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง โดยมีความเห็นวาการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดควรใชเหตุผลและ
การดําเนินการอยางรอบคอบ ทั้งนี้ควรมีการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญ นักกฎหมาย 
เกี่ยวกับขอกฎหมายตางๆ วาตองปรับปรุงแกไขหรือไม ระหวางการปรับปรุงจะมีการ
ดําเนินการอยางไร ทั้งนี้ตองทําทุกอยางใหถูกตองและสนองความประสงคของครู 
คณาจารย โดยเฉพาะครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนดวย ในการนี้ สพฐ. จึงนําเรื่องดังกลาวเสนอตอสภา
การศึกษาเพื่อจะไดระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ  

ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน ใหขอมูลวา ปญหาทั้งหมดเริ่มตนจากการปฏิรูป
การศึกษาเมื่อหลายปมาแลว ซึ่งยังเหลือปญหาที่คงคางอยูหลายประเด็น สําหรับแนวคิด
การปฏิรูปการศึกษาในสวนที่ เกี่ยวของกับเรื่องนี้  คือการยุบกรม  ๑๔  กรมของ
กระทรวงศึกษาธิการเปน ๕ องคกรหลัก เพื่อจะรวมการศึกษาเขาดวยกันใหเปน
กระบวนการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และยกเลิกการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง โดย
พยายามกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนโรงเรียน วิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย แลวกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปถึงระดับกรรมการสถานศึกษา โดย
สรางระบบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาในรูปขององคคณะบุคคลมาดูแลประเด็น
ตาง ๆ จึงนํามาสูการหลอมรวมการมัธยมศึกษาเขากับการประถมศึกษา  

ขอ เท็ จจริ ง เบื้ องตนระหว างโรง เรียนประถมศึกษากับมัธยมศึกษา  คือ  
๑) โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญ มีสภาพเปนโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางจังหวัด ใน
อําเภอ เขตเทศบาล ขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญกระจายอยูรอบนอกของจังหวัด  
๒) โรงเรียนมัธยมศึกษามีวัฒนธรรมในเรื่องคุณภาพการศึกษาสูง มีระบบการนิเทศ ระบบ
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การพัฒนาบุคลากรและใสใจเรื่องการเรียนการสอนคอนขางมาก ในขณะที่โรงเรียน
ประถมศึกษา มีวัฒนธรรมเรื่องการมีสวนรวมสูง เนื่องจากมีการเลือกตั้งผูแทนทุกระดับใน
ทุกกลุมมากวา ๒๐ ปแลว ๓) โรงเรียนมัธยมศึกษามีจํานวนสถานศึกษาและครูนอยกวา
โรงเรียนประถมศึกษา  ๔) โรงเรียนมัธยมศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณที่เนน
คุณภาพและเคยไดรับงบประมาณคอนขางมาก  

เมื่อมีการรวมมัธยมศึกษากับประถมศึกษาใหอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดเกิดปญหาจากขอเท็จจริงเบื้องตน ดังนี้ ๑) เมื่อหลอมรวม
หนวยงานเขาดวยกัน แลวใชระบบกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา สิ่งที่ตามมาคือ 
จําเปนตองมีระบบกรรมการบริหารบุคคลดวย เพราะฉะนั้นนอกจากกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา จึงตองมีอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา) จํานวน ๑๗๕ เขต จากขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏวา โครงสรางของ
กรรมการเหลานี้ โดยเฉพาะในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเปนระบบของการเลือกผูแทน
ครู ผูแทนผูบริหาร ผูแทนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนครูประถมศึกษา 
เมื่อกรรมการเหลานี้ไปเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนองคประกอบในอ.ก.ค.ศ. ก็จะ
ไดครูประถมศึกษาที่มาโดยชื่อ โดยฐานะผูทรงคุณวุฒิ หรืออาจเปนครูประถมศึกษาที่
เกษียณอายุแลวเปนสวนใหญ ดังนั้นองคกรบริหารงานบุคคลของครูในเขตพื้นที่การศึกษา
เกือบทั้งหมดจึงมาจากฝายประถมศึกษา ๒) เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาซึ่ง
องคประกอบสวนใหญเปนครูประถมศึกษาเปนผูแตงตั้ง โยกยายครูและผูบริหารโรงเรียน 
จึงนําไปสูการยายครูประถมศึกษาเขาโรงเรียนมัธยมศึกษา แลวตามมาดวยการยาย
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเขาโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อมีผูบริหารวางในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผูบริหารประถมก็จะขึ้นแทน  นอกจากนั้น คือ วัฒนธรรมการโยกยายของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเดิมสามารถยายขามจังหวัด อําเภอได  แตขณะนี้ถาเปนโรงเรียน
ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน  ก็ไมสามารถยายขามเขตได ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจะ
ยายติดตามคูสมรสไปอยูอีกเขตหนึ่งก็ ลําบากมาก เพราะจะตองยายไปโรงเรียน
มัธยมศึกษาดวยกัน ยายไปโรงเรียนประถมศึกษาก็ทําอะไรไมได   ๓)โอกาสและ
ความกาวหนาของครู มัธยมศึกษาถูกจํากัดลง เนื่องจากจํานวนครูมัธยมศึกษามีประมาณ 
๑ แสนคน เมื่อเทียบกับครูประถมศึกษาซึ่งมีประมาณ ๔ แสนคน ๔) ระบบงบประมาณ 
ซึ่งเกณฑการจัดสรรโดยทั่วไปใชการหารเฉลี่ย ทําใหโรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับ
งบประมาณในระดับเดียวกับโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งนอยกวางบประมาณที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาเคยไดรับคอนขางมาก และ ๕) ในระยะ ๓-๔ ปที่ผานมาจะเห็นวามาตรฐาน
การศึกษาของมัธยมศึกษาลดลง  
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นอกจากนั้นแตละเขตพื้นที่การศึกษาจะสงวนตําแหนงที่วางไวสําหรับบุคลากรใน
เขตพื้นที่การศึกษาของตน ซึ่งหากวามีอ.ค.ก.ศ.วิสามัญในสวนกลางสพฐ.ทําหนาที่ในการ
แกปญหาเรื่องนี้โดยตรง แลวออกกฎระเบียบใหอํานาจในการดําเนินการเรื่องเหลานี้ก็
นาจะแกปญหาไปไดอีกระดับหนึ่ง รวมทั้งใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วางเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหชัดเจน โดยใหพิจารณาลักษณะและสภาพของ
โรงเรียนเปนหลัก ดังนั้นขอเสนอใหมีการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาขึ้นอาจ
ชวยใหปญหาไดรับการคลี่คลายมากยิ่งข้ึน  สวนจะมีปญหาหรือไม อยางไร ขออภิปราย
ในชวงหนา 

ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ ชี้แจงวา ในเบื้องตนยินดีสนับสนุน และมีความเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นดังนี้  ๑) ควรมีพันธสัญญาวาเมื่อจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาแลวจะบริหารการศึกษาไทยใหมีคุณภาพจริง ๆ ไดอยางไร ๒) จะมี
หลักประกันหรือกลไกอะไรที่จะมาเชื่อมความเปนเอกภาพระหวางการประถมศึกษากับ
การมัธยมศึกษาในเรื่องของการเรียนรูและพฤติกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงชั้นที่ ๒ 
และชวงชั้นที่ ๓ และ๓) จะมีกลไกหรือกระบวนการอยางไรที่ทําใหสามารถสื่อสารกับการ
อุดมศึกษาหรือมหาวทิยาลัยใหรับรูตรงกันและเปนเอกภาพมากกวาที่ผานมา  

ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ มีความคิดเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้ ๑) เห็นดวยกับการ
แบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด แตควรพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเจตนารมณกําหนดใหเปนการจัดการศึกษา
ภาพรวมและมีการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น แตขอเสนอของ สพฐ. ที่ตองการแบงเขต
พื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัด ๗๖ เขตจะเปนการรวมศูนยหรือไม  ๒) การแบงเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจังหวัดตองมีการประสานงานเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ๑๘๕ เขต 
ดังนั้นจึงไมจําเปนตองแบงตามจังหวัด  ๓) การแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดควร
ดําเนินการเปน ๒ ระยะ ระยะแรกแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดในบางสวน ทั้งนี้
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จะไดแกไขทันที ทั้งนี้หากดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศอาจเกิดปญหา
ใหญได 

นายอําพล  จินดาวัฒนะ  มีความคิดเห็น ๕ ประเด็น ดังนี้ ๑) ควรวิเคราะหสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นวาเปนปญหาการจัดการ (operational problem) ปญหาระบบ (system 
problem) ปญหาโครงสราง (structural problem) หรือปญหาวัฒนธรรมองคกร (cultural 
problem) เนื่องจากขอเสนอเปนการปรับปรุงโครงสราง (structural change หรือ structural 
reform) ในขณะที่มีการอางเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย  ๒) ควรแยกปญหาเปน 



 ๑๘

๒ ระดับ ระดับสวนกลาง คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จําเปนตองแกปญหาเพื่อจัดระบบงานสนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาตางๆ ใหดีข้ึน  การแยกการมัธยมศึกษาออกจากการประถมศึกษาจะใชคําตอบ 
ของการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนของผูเรียนหรือไม ๓) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดระบุเรื่อง การกระจายอํานาจการศึกษา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ
แลว คือ การแยกการศึกษาทั้งระดบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากการบริหารสวน
ภูมิภาค การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาโดยเนนพื้นที่เปนหลัก (geographical oriented)  
และกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยเห็นวาหัวใจสําคัญอยูที่โรงเรียน หรือ
สถานศึกษา ซึ่งเปนนิติบุคคล แตขอเสนอไมไดกลาวถึงปญหาในสถานศึกษาวามีหรือไม 
อยางไร  ๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดเรื่องเขตพื้นที่
การศึกษาโดยเนนพื้นที่เปนหลัก หากจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาขึ้น แนวคิดเรื่องการ
แบงเขตพื้นที่การศึกษาจะเปลี่ยนไป หมายความวาตองมีการประเมินผลทั้งหมดโดยรวม
แลววาระบบพื้นที่การศึกษาแบบนี้ ไมตอบสนองตอคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นการ
จัดตั้งเขตพื้นที่มัธยมศึกษาควรตอบโจทยนี้ไดและควรใหเหตุผลที่จะจัดตั้งไวดวย หากได
คําตอบวาควรมีเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดจํานวน ๗๖ จังหวัด  ทําไมจึงไมจัดตั้งเขต
พื้นที่การประถมศึกษาจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัดดวย ในเมื่อไมไดยึดแนวคิดเดิมแลว  
๕) ควรคิดเรื่องการปรับระบบการจัดการเพื่อแกปญหา โดยเฉพาะกลไกที่สพฐ.สนับสนุน 
หรือบางเรื่องที่ เปนปญหา เชน การปรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจาก
ศึกษานิเทศกสวนใหญเปนประถมศึกษา 

ทั้งนี้ ขอใหฝายเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารวาระการประชุม หนา 
๗ ความวา “...รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ (๒) ซึ่ง
กําหนดไววา “รัฐบาลตองปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานนั้น มุงประสงคใหแยกหนวยงานการจัดการบริหารงานการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกออกจากกัน...”  

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ  มีความเห็นวาในขณะนี้ไมควรแยกสํานักงานเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษาจังหวัด   แตในอนาคตอาจทําไดหากมีการศึกษาในเชิงลึก  และพิจารณา
วาสาเหตุของปญหาที่ตองการแยกสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดที่สําคัญมี  ๓ 
ระดับ คือ ๑) ปญหาดานโครงสราง ๒) ปญหาดานการบริหาร  และ ๓) ปญหาดาน
คุณภาพ  ซึ่งหากจะแกปญหาเฉพาะดานโครงสรางคงไมสามารถแกปญหาไดทั้งระบบ  



 ๑๙

และอาจจะตองกลับเขาสูรูปแบบเดิมที่แยกการบริหารงานระหวางการประถมศึกษาและ
การมัธยมศึกษา   รวมทั้ งมีขอ เสนอใหทบทวนสาระบัญญัติตามมาตรา ๓๘ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ วาสามารถปฏิบัติไดจริงและผลักดันให
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม ทั้งนี้การแกปญหาควรพิจารณาใหตอเนื่อง
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  ซึ่งจะสอดคลองกับระเบียบวาระการประชุมในวาระตอไป ที่
กลาวถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา : การแกไขปญหาอยางเปนระบบองครวม   

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  ชี้แจงวาการที่สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงประเทศไทยเสนอใหมีการพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
จังหวัด เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นยังไมไดรับการแกไข และหากตองรอไปอีก ระบบการ
บริหารจัดการการมัธยมศึกษาทั้งการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานบุคคลที่มี
ผลกระทบอยูแลวในปจจุบัน จะย่ิงสงผลใหคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาลดลง  

นอกจากนั้น ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขณะนี้มีประชาชนในเขตโรงเรียนมัธยมจํานวน
กวา ๒,๐๐๐ โรง ไดรวมเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในเขตโรงเรียน ซึ่งได
วิเคราะหและจัดทําเปนขอเสนอ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล ซึ่งสพฐ.ไดเสนอไปแลว
ในบางประเด็น อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาเรงดวนที่ควรไดรับการแกไข เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รับนักเรียนตอจากระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
กวาที่เปนอยูในปจจุบัน  

 ศาสตราจารยวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ  มีความเห็นวาควรแบงการแกปญหาเปน ๒ 
ระยะ ดังนี้  

๑) ระยะสั้น  คือ การแกกฏกระทรวงซึ่งสามารถทําไดทันที โดยการตั้งสํานัก
มัธยมศึกษา ใหมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทําแผนและงบประมาณ เชนเดียวกับการตั้ง
สํานักการศึกษาพิเศษ  

๒) ระยะยาว คือการแกกฎหมาย ซึ่งตองใชเวลา และหากแกกฎหมายตอง
ดําเนินการใหครบถวน เบ็ดเสร็จ  ไมใชทําเหมือนในลักษณะที่ผานมาที่มีการแกกฎหมาย
และแกไขปญหาที่ตามมาเฉพาะเรื่อง เชน การแบงเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน ๑๗๕ เขต 
และใชวิธีเกล่ียอัตรากําลัง ซึ่งปรากฏวาไมสามารถเกลี่ยไดลงตัว ดังนั้นหากจะแกกฎหมาย
ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด จะตองจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากร
พรอมกันไปเพื่อไมกอใหเกิดปญหาตามมา   



 ๒๐

ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช มีความเห็นวาปญหาสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้ คือ ครูมีคุณภาพลดลง  หลักสูตรไมตรงกับความตองการ นักเรียนไมมีความพรอม 
การวัดผลไมมีมาตรฐาน ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนปจจัยพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการยัง
ไมเคยแกไขอยางจริงจัง ผลจากการวิเคราะหสภาวะการศึกษาไทยในระเบียบวาระที่ ๓.๒ 
พบวาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยอยูในอันดับเกือบสุดทายและนับวันจะ
ย่ิงถอยลงไปทุกที เพราะฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาในแตละครั้ง ไมวาจะเปนการปฏิรูปเมือ่ 
พ.ศ.๒๕๒๓ หรือ พ.ศ.๒๕๔๒ ลวนแตมีเจตนารมณเพื่อใหการศึกษาของไทยพัฒนาไปใน
แนวทางที่ดีข้ึน แตเกิดปญหาและอุปสรรคบางประการเขามาแทรกแซง ทําใหการปฏิรูป
การศึกษาแตละครั้งไมประสบความสําเร็จและกอใหเกิดปญหาตามมา   

การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลดีหลายประการ แตสิ่งหนึ่งที่กลายเปน
ปญหาจนถึงปจจุบันคือการใชระบบบริหารบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งผูแทนครูใน 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือในระดับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู ที่มี
การเมืองเขามาแทรกแซง และทําใหระบบการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการออนแอลง 
เนื่องจากมีการเมือง การวิ่งเตน การเรียกรับสินบนในการเขาสูตําแหนงหรือการโยกยาย
ทุกระดับ  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไมสามารถแกไขได เพราะเปนปญหาใหญ ดังนั้นการ
ปฏิรูปการศึกษาจึงไมไดชวยแกปญหา เพราะเบี่ยงเบนไปจากทิศทางและเจตนารมณที่
ตองการใหเกิดขึ้น  

 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒  มีเจตนารมณในการจัดตั้งเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อใหมีการกระจายอํานาจ แตการแตงตั้งผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๗๕ เขต ไมไดเปนไปตามงานวิจัยที่ดร.สุวัฒน เงินฉํ่าศึกษาไว  ซึ่งระบุวาควรมีการแบง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน ๒๘๙ เขต กับกรุงเทพมหานครอีก ๖ เขต รวมเปน 
๒๙๕ เขต แตสุดทายฝายการเมืองพิจารณาใหมีเขตพื้นที่การศึกษาเพียง ๑๗๕ เขต ซึ่งไม
สอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดคํานวณไวอยางละเอียดแลววาการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ๒๙๕ เขต  จะสามารถเกลี่ยอัตรากําลังในตําแหนงที่วางในขณะนั้นไดอยางลง
ตัว จึงเกิดปญหาจากความไมลงตัว โดยเฉพาะตําแหนงที่ เปนปญหามากที่สุดคือ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมาจากระบบการเมืองไมปฏิบัติตนตาม
ทิศทางที่กฎหมายกําหนดไว จึงทําใหสภาพการศึกษาของประเทศไทยเปนอยางใน
ปจจุบัน จึงสนับสนุนใหมีการแกไขปญหานี้ ถึงแมจะตองแกกฎหมายก็ตาม เพราะถาไม
แกปญหา การมัธยมศึกษาก็จะลมสลายไดภายในไมกี่ป  



 ๒๑

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ ไมไดกําหนด
ไวอยางชัดเจนวาใหแยกเปนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา กับการประถมศึกษา แตมี
รายละเอียดระบุไวในเจตนารมณ  และปญหาที่เกิดขึ้นทําใหรัฐบาลตองตระหนักวาตอง
จัดแบงใหมใหเกิดความสมดุล เรื่องนี้นับเปนวิกฤตการศึกษาที่ละเลยกันมามาก รวมไปถึง
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีความสําคัญมาก จึงควรใหความสําคัญกับการศึกษาทุกระดับ ทั้ง
ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และพิจารณาการจัด
การศึกษาทุกระบบตั้งแตครู หลักสูตร และการวัดผล เพื่อกอใหเกิดคุณภาพการศึกษา
อยางเปนองครวม 

ในอดีตประเทศไทยเคยมีความเขมแข็งทางดานการศึกษา แตพอมีวิทยาลัยครูกลับ
ทําใหการศึกษาของไทยออนแอลง  เพราะคนที่จะเปนครูคือคนที่ไมสามารถสอบเขาเรียน
วิชาอื่นได  รวมทั้งหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณธรรมจริยธรรมหายไปจาก
หลักสูตร  การวัดผลที่เปนอยูในปจจุบันทําใหการศึกษาไมมีมาตรฐาน และที่สมศ. ไดดําเนินการ
ประเมินผล พบวาโรงเรียนรอยละ ๖๕ ไมผานเกณฑการประเมิน จึงเห็นวาควรมีการ
เปล่ียนแปลงระบบประเมินและวัดผลใหม  ตองเปนการวัดผลในระดับชาติเหมือนในอดีตที่
ผานมา  การใหแตละโรงเรียนดําเนินการเองทําใหไมมีมาตรฐาน ประกอบกับครูสวนใหญ 
กลัวนักเรียนตกซ้ําชั้นซึ่งมีผลทําใหตัวเองไมไดเล่ือนข้ัน จึงตองใหนักเรียนสอบผานให
หมด สิ่งเหลานี้คือการทําลายระบบการศึกษา ถาไมแกไขปญหาหรือยกเครื่องใหมหมดใน
ทุกจุด จะมองไมเห็นอนาคตของชาติ โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

เนื่ องจากประธานติ ดภารกิ จด วน  จึ งมอบหมายให รั ฐมนตรี ช วยว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศกร อรรณนพพร) เปนประธานการประชุมแทน โดยได
ดําเนินการประชุมตอ ดังนี้ 

 รองศาสตราจารยทองอินทร วงศโสธร  เห็นดวยกับศาสตราจารยศรีราชาวาปญหา
ที่เกิดขึ้นเปนปญหาวิกฤติที่ตองไดรับการแกไข และเสนอแนวทางแกไขปญหาดาน
โครงสรางโดยยกตัวอยางในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาซึ่งมีการแบงการบริหารงานใน
ระดับรัฐเปนประถมศึกษากับมัธยมศึกษาแยกจากกันอยางชัดเจน หรือแมแตสมาคม
วิชาชีพในสหรัฐอเมริกาก็มีสมาคมผูบริหารประถมศึกษากับสมาคมผูบริหารมัธยมศึกษา  
จึงเสนอแนวทางวาสพฐ.ควรมีการบริหารงานในลักษณะเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้หากจะปรับโครงสราง โดยไมมีผลกระทบในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ควรจัดโครงสรางการบริหารระดับจังหวัดใหมีฝายประถมศึกษาดูแลการประถมศึกษากับ
ฝายมัธยมศึกษาดูแลการมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการแบงโครงสรางตามบทบาทหนาที่  คือให
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รูปแบบตอบสนองภารกิจการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
ควรดําเนินการตามบทบาทหนาที่นี้ใหได สวนการจะปรับปรุงใหมีสํานักในสวนกลาง โดย
ไมเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอใหมีการปรับปรุงสํานักในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดวย  

 นายพนม  พงษไพบูลย  มีความเห็นวา จากรายงานของสพฐ.และจากขอมูลตางๆ 
พบวาขณะนี้มีปญหาเกิดขึ้นจริง และเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข แตเมื่อพิจารณา
รูปแบบของปญหาแลว  ปญหาสวนใหญเปนปญหาในเชิงปฏิบัติ เชน ปญหาใน 
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ปญหาการจัดสรรงบประมาณ สวนหนึ่งเกิดจากการขาด
หนวยงานยอยที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการมัธยมศึกษาโดยตรง  ไมวาจะเปนระดับสพท.หรือ
สพฐ. มีแตหนวยงานดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และเห็นดวยกับการนําเสนอ
ขอมูลของศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจนวาเปนความจริง สวนแนวทางในการแกไข
ปญหาที่มีการขอจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานั้น ไมแนใจวาเปนรูปแบบที่จะ
สามารถแกปญหาไดทั้งระบบเพราะเปนเพียงรูปแบบเดียว ไมไดมีการวิเคราะหใหเห็นวามี
รูปแบบวิธีการแกปญหาแบบอื่น  และไมไดมีการวิเคราะหขอดีขอเสียใหเห็นวารูปแบบใด
จะมีความเหมาะสมมากที่สุด  หากสามารถวิเคราะหและนํามาพิจารณาเลือกปฏิบัติให
เหมาะสมจะเปนประโยชนอยางย่ิง การตั้งสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัด อาจจะ
แกปญหาไดในระดับหนึ่ง แตจะมีปญหาอยางอื่นตามมาอีกมาก ดังนั้นควรแกปญหา
เบื้องตนโดยตั้งสํานักหรือฝายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีหนาที่รับผิดชอบการ
มัธยมศึกษา และการประถมศึกษาโดยตรง เหมือนกับการศึกษาพิเศษ  สวนโครงสรางงาน
ในสพฐ.ซึ่งดูแลในภาพรวมของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด ไมไดจําแนกตามระดับชวงชั้น
การศึกษา  จึงควรใหมีสํานักเพื่อดูแลการมัธยมศึกษา และสํานักดูแลการประถมศึกษาแยก
จากกัน ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดสวนหนึ่ง 

 นายนิพนธ สุรพงษรักเจริญ  มีความเห็นวาโลกปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาและรวดเร็ว โครงสรางที่เคยคิดไวในระบบราชการ ชวงที่มีการปฎิรูป 
การศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งผานมาแลว ๑๐ ป หลายอยางควรตองมีการทบทวน  ในภาค 
เอกชนการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนโครงสรางเปนเรื่องธรรมดา เนื่องจากภาคเอกชน
ตองปรับตัวใหสามารถผลิตสินคาและการบริการใหทันตอโลกยุคปจจุบันใหได  แนว
ทางการดําเนินงานของภาคเอกชน มีลักษณะทําไปแกปญหาไป มีปญหาเกิดขึ้นก็แกไข 
และปญหาที่ไดรับการแกไขในวันนี้ ไมไดหมายความวาจะเบ็ดเสร็จสมบูรณเรียบรอยเสมอ
ไป อาจตองมีการแกไขอีกในอนาคต ฉะนั้นควรจะมีการแกไขปญหาทีละประเด็น และสนุก
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กับการแกปญหา และเห็นวาประเด็นปญหาสวนใหญที่ไมไดรับความเปนธรรมในขณะน้ี 
ประกอบดวย ๓ เรื่องหลัก คือปญหาเรื่องคน  เงิน และการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ จากรายงานของสพฐ. พบวามีความพยายามที่จะแกไขปญหาตลอดมา 
แตยังไมเปนที่พอใจของผูที่เกี่ยวของ ดังนั้นถาไมสามารถแกไขปญหาไดในชวงนี้ ควรมี
การตัดสินใจใหมีการปรับเปล่ียนไปในทางที่ดี ข้ึน  และเห็นดวยกับการที่จะตองมีการ
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ตอ โดยควรมีการสังเคราะหปญหานอกเหนือจากเรื่องโครงสราง เชน เรื่อง
วัฒนธรรม การบริหารจัดการ และความเปนผูนําไปทีละเรื่อง และหากมีประเด็นตองแกไข
เพิ่มเติม ก็สามารถแกไขไปทีละเรื่อง  สิ่งที่ดีที่สุดคือ การวิเคราะหและสังเคราะหอยางตอเนื่อง 
พรอมทั้งตองปรับตัวใหทันตอโลกของการเปลี่ยนแปลง  

 รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย เห็นดวยกับการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
 ๑. ไมเห็นดวยกับการนําขอยกเวนมาเปนกฎ เนื่องจากปญหาของมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ  ทั้งนี้จากขอสังเกตมีโรงเรียนมัธยมศึกษา
เกือบ ๑๐๐ กวาโรง ไมตองการระบบเดิมจึงถายโอนไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๒. วิธีการ ปรัชญาและรูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แตกตางกัน  

๓. คณะสสร. มีความประสงคใหแยกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งไดระบุ
ไวในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓(๒)  ดวย 

๔.  ระบบการบริหารระหวางระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความแตกตาง
กัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อสัดสวนจํานวนโรงเรียนแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาในเชิง
พฤติกรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพการบริหารการ
มัธยมศึกษา 
 ทั้งนี้ไดใหขอควรคํานึงไว ดังนี้ 
 ๑.  ตองมีหลักประกันวาเมื่อปรับโครงสรางระบบบริหารการมัธยมศึกษาแลว ทําให
คุณภาพการศึกษาดีข้ึนจริง   
 ๒.  ตองมีเอกภาพการจัดการศึกษาระหวางประถมศึกษากับมัธยมศึกษา ภายใต
การดูและของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ๓.  การแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาไมควรคํานึงถึงเรื่องที่ตั้งตามลักษณะ
ภูมิศาสตร (Geographic) อยางเดียว แตตองคํานึงถึงระยะทางในการกํากับติดตาม
สถานศึกษาที่มีความสะดวกคลองตัวดวย 
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 ๔.  ตองพิจารณาถึงผลกระทบตออัตรากําลังและตําแหนงที่เหมาะสมในเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา 
 ๕.  ตองพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล คือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้ง
ใหมไวดวย 

 นายทองอยู  แกวไทรฮะ มีความคิดเห็นวา ควรเปดโอกาสใหโรงเรียนมัธยมศึกษา
ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบาง และควรมองบริบทอื่นๆ ดวย เชน การบริหารงานบุคคล 
เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหคุณภาพการศึกษาพัฒนา
กาวหนาไป 

 รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ มีความคิดเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.  หลักการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๙ กําหนดวาใหใชหลักเอกภาพดานนโยบาย แตหลากหลายในการปฏิบัติ การ
จัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดไมไดทําใหหลักการนี้เสียไป เปนขอเสนอ
ที่รับได เพราะเหตุวาการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเราสามารถจัดตั้งแบบที่มีอยูแลว 
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของสพฐ. 
 ๒.  สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาที่ตั้งใหมควรเปนไปตามมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ นั่นคือ ไมได
ตั้งข้ึนมาเพื่อเปนตนสังกัดของโรงเรียนมัธยมที่อยูในกรมสามัญเดิม 
 ๓.  ไมควรผูกติดกับจังหวัด เพราะในอนาคตอาจจะมีสํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษา เพิ่มข้ึนเปนจังหวัดละ ๒ เขตก็ได ถาหากวามีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มข้ึน 
นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดอาจจะไมไดดูแลเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาลเทานั้น อาจจะตองดูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดอื่นดวย 

 นายพงษศักดิ์  อังกสิทธิ์ เห็นดวยกับการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เนื่องจาก 
การรับเด็กเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากผลการสอบตรงหรือระบบแอ็ดมิชชั่น พบวา
คุณภาพของนักเรียนต่ําลง โดยมีขอควรคํานึง ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการที่เชื่อมโยง 
การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา และการอุดมศึกษา ๒) การบริหารงานบุคคล จะตอง
เพิ่มอัตรา กําลังหรือเกลี่ยอัตรากําลังดวยวิธีใด และ ๓) ขนาดพื้นที่ของแตละจังหวัดไม
เทากัน การดูแลโรงเรียนจะทําอยางไร 

 พระเทพปริยัติวิมล เห็นดวยกับการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เนื่องจากขณะนี้
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนต่ําลง และถาครูมีปญหาติดขัดยอมสงผลใหคุณภาพการ
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สอนดอยลง ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการบริหารจัดการที่คลองตัวข้ึน และตองเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ไมใชประโยชนเฉพาะผูดําเนินการ ซึ่งไดแก ครู ผูบริหาร เปนตน 
 ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีความ
คิดเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.  ปญหาของการมัธยมศึกษาเปนปญหาของการจัดการเชิงพฤติกรรมมากกวา
ปญหาเชิงโครงสราง 
 ๒.  การปฏิรูปการศึกษายังไมเกิดตามเจตนารมณของพรบ.การศึกษาแหงชาติ 
เพราะการปฏิรูปครั้งนี้เชื่อวาคุณภาพจะเกิดจะตองสรางความเขมแข็งที่สถานศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญที่สุด 
 ๓.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๕ ระบุใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล ซึ่งปจจุบันยังไม
เปน ดังนั้นการแกปญหาในเรื่องนี้ควรตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาโดยรอบคอบ 
 ทั้งนี้มีขอเสนอดังนี้  
 ๑.  ขอใหโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมเปนนิติบุคคลเต็มรูป
ภายใน ๑ เดือน เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาพรอมที่สุดที่จะเปนโรงเรียนนิติบุคคล การ
จัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไปใหโรงเรียนโดยตรงจะแกปญหาเรื่องการบริหาร
งบประมาณได โรงเรียนสามารถจางครู พิจารณาใหบําเหน็จรางวัลครูได มีความอิสระ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 
 ๒.  นําความเห็นของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณาไตรตรองเพื่อหา
ขอสรุปนํากลับมาใหสภาการศึกษาพิจารณาเรื่องนี้อยางเปนระบบ 

 พระธรรมโกศาจารย มีความคิดเห็นวา ควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาขอมูล
หากมีการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด ดังนี้ ๑) การวิเคราะหปญหาที่จะเกิดขึ้น
และคุณภาพการศึกษา ๒) การบริหารจัดการงบประมาณ  ๓) องคประกอบในการบริหารจัดการ 
และเรื่องอื่นๆ เพื่อใหคุณภาพของมัธยมศึกษาดีข้ึน และ ๔) ปจจัยการจัดการมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 นายสุวัฒน  เงินฉํ่า ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้  
๑) คุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายหลัก ๒) ปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหาร หลักสูตร
การเรียนการสอน ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษา 
๓) มีเอกภาพเชิงนโยบาย มีการกระจายอํานาจ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
สวนกลางเล็กลง กระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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 ทั้งนี้หลังจากปฏิรูปโครงสรางมา ๕ ป พบวา หลายเรื่องไมไดเปนไปตาม
เจตนารมณ จึงเกิดปญหาขึ้น เชน คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ การกระจาย
อํานาจ เอกภาพเชิงนโยบาย มีการแยกตัวออกไปของการศึกษานอกระบบ การ
อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน เปนตน 
 ทั้งนี้ เห็นดวยกับการตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด และควรดําเนินการโดย
เรงดวน ดังนี้ 
 ๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาตองใหเวลา 
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุไวภายใน ๑ ป จึงควรใชเวลานี้
ใหเปนประโยชน 
 ๒. ควรมีการรื้อฟนกลุมโรงเรียนขึ้นมาใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย โดยใหมี
บทบาทหนาที่ตามที่สวนกลางมอบอํานาจไป และดูแลเรื่องการจัดสรรทรัพยากร การ
บริหารบุคคล เพื่อเปนการกรองขอมูลนําเสนอตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ แตตองไดรับอํานาจ
พอสมควรเพื่อเปนการถวงดุลบทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  นอกจากนั้นตองศึกษาวาจะ
กระทบตอบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาเดิมอยางไรบาง เชน การดูแลเร่ืองการโยกยาย 
การสงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาทองถิ่น การศึกษาที่จัดโดยครอบครัว ชุมชน ตาม
มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตน 
 ๓. ควรยกเครื่องกระทรวงศึกษาธิการใหมทั้งหมด หลังจากที่ปฏิรูปมาเปนเวลา ๑๐ 
ป ควรมองเปนภาพรวมโดยยึดหลักการเรื่องคุณภาพ เอกภาพทางนโยบาย การกระจาย
อํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การใหหนวยงานสวนกลางเล็กลง ใหมี
บทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การกํากับ
ติดตาม กระจายบทบาทหนาที่ไปใหจังหวัด มีองคกรกลางที่จังหวัดเพื่อกํากับการจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การ
ประถมศึกษา การมัธยมศึกษา ใหมีเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา สวนกศน.และอาชีวศึกษาใหรอยรัดกันที่จังหวัด 

 ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(นางสุวรรณี คํามั่น) มีความเห็นวา หากจะมีการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ควร
คํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ ๑) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองนําไปสูการเพิ่มคุณภาพทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๒) การมัธยมศึกษาก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เชนเดียวกับการประถมศึกษา ซึ่งตองมีความเชื่อมโยงกัน แตจะตางกันในแตละชวงวัย
ของผูเรียนเพื่อพัฒนาใหเหมาะสมตามวัย ๓) การบริหารสวนกลางควรเล็กลง ซึ่ง
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หมายความวาจะไปบูรณาการในพื้นที่และการเชื่อมโยงกับองคการปกครองสวนทองถิ่น
หรือจังหวัด ซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูคุณภาพไดอยางแทจริง   
  นอกจากนี้ ปญหาดังกลาวเปนปญหาเชิงพฤติกรรม เปนเรื่องของทัศนคติของกลุม
บุคคล แตแกปญหาโครงสราง ซึ่งไมแนใจวาจะนําไปสูการแกปญหาคุณภาพไดอยาง
แทจริง อยางไรตาม สพฐ. ควรบริหารจัดการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
มัธยมศึกษา และควรมีการเชื่อมโยงกับการอาชีวศึกษาหรือการอุดมศึกษาตอไป ทั้งนี้การ
แบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาควรคํานึงถึงกระบวนการทํางานที่มีความชัดเจน มีเปาหมาย 
ควรวิเคราะหขอมูลและปญหาเรื่องระบบงบประมาณ การโยกยายบุคลากร ดานโครงสราง 
อยางมีเหตุผลใหเห็นภาพรวมทั้งระบบ แลวกําหนดเปนกระบวนการดําเนินงานในระยะสั้น
และระยะยาว  
 นายเจต  ประภามนตรีพงศ   เห็นดวยกับการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา แตมี
ความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการอาจจะทําไดยาก เนื่องจากมีระบบ 
กฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินงาน ประเด็นสําคัญ คือ จะ
ปรับเปล่ียนอยางไร ทั้งนี้เห็นวาหากมีการตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาและสามารถ
แกปญหาการบริหารงานบุคคลได จนสงผลดีตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ก็นาจะ
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพที่ดีข้ึนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   เนื่องจาก
ขณะนี้บุคลากรมัธยมศึกษาขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน และยอมสงผลเสียกับนักเรียนอยางแนนอน  

 นายมานิจ สุขสมจิตร มีความคิดเห็น ๒ ประเด็น คือ ๑) มีปญหาเกิดขึ้นระหวาง
มัธยมศึกษากับประถมศึกษา และ ๒) จําเปนตองแกไขปญหาโดยเร็ว โดยจะตองพิจารณา
วาจะทําอยางไร จึงเกิดคุณประโยชน มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการศึกษาของชาติ
จะมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอมูลสนับสนุนคือ จากการวัดความสามารถในการแขงขัน
นานาชาติ ป ๒๕๔๙ พบวา ประเทศไทยอยูอันดับที่ ๔๘ ซึ่งต่ํากวามาเลเซีย เกาหลี 
ฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร เหนือกวาฟลิปปนส อินเดีย แอฟริกาใต อินโดนีเซีย 
สําหรับปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา เปนการแกไขเรื่องโครงสราง สําหรับเรื่องคุณภาพ
การศึกษายังไมไดทําใหดีข้ึน  
 การแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาครั้งนี้ควรกระทําดวยความรอบคอบ เนื่องจาก
ตองมีการแกไขหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงการแกไขกฎหมาย เชน มาตรา ๓๘ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพราะเมื่อมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดูแลการมัธยมศึกษากับเขตพื้นที่ที่ดูแลการประถมศึกษา ก็จะมีผลกระทบตออํานาจ
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หนาที่ของเขตพื้นที่เดิม ดังนั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่
ใหม ทั้งนี้ควรใหมีคณะทํางานของสภาการศึกษาเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้อยางรวดเร็ว 
รอบคอบ และใหนําเสนอผลการศึกษาตอที่ประชุมสภาการศึกษาในคราวหนา  

 นายสมหมาย ปาริจฉัตต มีความคิดเห็น ดังนี้   
 ๑) การใหความสําคัญกับองคกรสวนทองถิ่นในการแบงเบาภาระในการจัด
การศึกษา มีความเกี่ยวของโดยตรง และจะมีผลกระทบจากการตัดสินใจที่ไมรอบคอบและ
ไมรัดกุม ดังนั้นถาที่ประชุมตัดสินใจไมชัดเจน ขอเสนอนี้อาจจะลบเลือนไปในระยะยาว   
 ๒) การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาเกิดผลเฉพาะในกลุมผูบริหารและนักวิชาการ
ศึกษาเทานั้น สําหรับขอเสนอนี้สามารถเปนโจทยที่ตองคิดวาการที่จะตัดสินใจแบงเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาจะมีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร   
 ๓) ควรตองตอบใหชัดเจนไดวาหากแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแลว นักเรียนได
อะไร โรงเรียนไดอะไร ครูไดอะไร และประชาชนไดอะไร และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มี
หลักประกันในแงของสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนหรอืไม  อยางไร   
 ๔) จากการชี้แจงของผูอํานวยการ สมศ. วาปที่แลวมีการรางกฎกระทรวงวาดวย
การกระจายอํานาจไปใหเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ขณะนี้ยังไมมีการประเมินผลวาไดมี
การดําเนินไปแคไหนอยางไร มีการปรับปรุงโครงสราง อ.ค.ก.ศ.ใหมีสัดสวนครูมัธยมศึกษา
มากขึ้นกวาเดิม ที่ผานมามีการประเมินผลในสิ่งที่ทําไปแลวบางหรือไมอยางไร ถาจะ
ปรับปรุงครั้งนี้ควรจะมีคําตอบถึงความกาวหนาในสองเรื่องนี้ใหชัดเจนมากขึ้นเปนรูปธรรม 
รวมทั้งการใหโรงเรียนมีอิสระเปนนิติบุคคล และสุดทายแลวเปนการทําเพื่อโรงเรียนหรือไม  
 ๕) ควรพิจารณาความเคลื่อนไหวของหนวยงานอื่น ๆ ดวย เชน กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดมีการทํา MOU กับสถาบันราชภัฎ ๔๐ แหง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 โดยสรุป ทุกฝายของกระทรวงศึกษาธิการตองรวมพิจารณาวาควรทําอยางไรหรือมี
แนวทางใดเพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพขึ้น มีอิสระมากขึ้น แทนการเสนอเพื่อการแบงแยก
เขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเพื่อความสะดวก เพื่อความคลองตัว และสิ่งที่ตองการเห็นจริงๆ 
คือการประเมินผล ความคืบหนาของ อ.ก.ค.ศ. ในองคประกอบใหม และกฎกระทรวงวา
ดวยการกระจายอํานาจวาเกิดผลอยางไร ถาไมมีคําตอบนี้ชัดเจน สภาการศึกษาก็ตอง
พิจารณาทิศทางการแยกเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาศึกษาเพิ่มอีก ๗๖ เขตนั้น จะมีหนวย
กําลังสํารอง หนวยสนับสนุน หนวยธุรการขึ้นมาอีก ๗๖ หนวย รวมทั้งเรื่องงบประมาณดวย   
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 นายวิทธยา บริบูรณทรัพย เห็นดวยใหมีการแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาโดยเร็ว 
โดยไดชี้แจงเพิ่มเติมใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑) กอนที่จะมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตางๆ จะมีโรงเรียนประจําจังหวัด
หรือโรงเรียนขนาดใหญที่เปนโรงเรียนแกนนําหลายโรงเรียน มีครูที่มีความเชี่ยวชาญเปน
หลัก และจะตั้งเปนศูนยวิชาการ เปนโรงเรียนพี่ชวยโรงเรียนนองในการพัฒนาบุคลากร
รวมกันในระดับจังหวัด รวมจังหวัดเปนศูนย แลวพัฒนาไปอยางตอเนื่อง แตเมื่อมีการ
บริหารโดยเขตพื้นที่การศึกษา มีลักษณะตางคนตางทํา สําหรับพื้นที่การศึกษาเขต ๑ มี
สภาพความพรอมที่พึงทําได แตเขตพื้นที่การศึกษา ๒-๓ จะทําไมได ขณะนี้มีกลุมพัฒนา
วิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา แตยังไมเปนเอกภาพในการจัดการ ดังนั้น ถาปรับมา
เปนเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเดียวกันก็จะดูแลกันไดทั่วถึง แมกระทั่งอัตราครูขาด การ
ชวยเหลือกัน การโยกยายบุคคลที่มีความจําเปน  

๒) การแบงเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ยังเชื่อมโยงกับการประถมศึกษาได เพราะ
อยูภายใตสังกัดของสพฐ. ซึ่งดูแลเชื่อมโยงกันอยู ยังคงความเปนเอกภาพของนโยบาย 
เนื่องจากสพฐ.สามารถควบคุมในเรื่องนโยบายของการมัธยมศึกษาและการประถมศึกษา
ได  สําหรับปญหาที่พบวาคุณภาพของนักเรียนลดลง สวนหนึ่งมาจากครูที่เกษียณอายุ 
หรือลาออกไป ถึงแมจะมีครูเดิมอยูสวนหนึ่ง แตก็มีครูใหมเปนอัตราจาง ซึ่งตองการการ
พัฒนา ถาผูบริหารในเขตพื้นที่เขาใจเรื่องการพัฒนาบุคลากร ก็จะไปดวยดี หากการจัด
บุคลากร ไมไดคํานึงถึงประเด็นสําคัญนี้จะเปนปญหาของเขตพื้นที่การศึกษา สงผลกระทบ
ถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง  

 ๓) การทํางานตามบทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษา แตกตางจากโรงเรียน
ประถมศึกษา แตเดิมจะทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งอาจจะทําในระดับจังหวัด หรือในระดับเขต
ตรวจราชการ โดยมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพ การแขงขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมตาง ๆ 
รวมกัน  แตปจจุบันคอนขางจะมีลักษณะตางคนตางทํา สภาพเชนนี้ไมไดชวยพัฒนา
คุณภาพใหไปไดดีเทาที่ควร   

๔) เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ทุกเรื่องผานรัฐสภา 
ซึ่งไดระบุใหแยกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชัดเจน เนื่องจากรัฐธรรมนูญเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้  

 ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน  ชี้แจงเรื่องเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ วาเนื่องจากเคยมีเรื่องสิทธิในการเบิกคาเลาเรียนของ
ขาราชการตามที่ระบุในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
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กฤษฎีกา ซึ่งวินิจฉัยสงมาที่กระทรวงศึกษาธิการแลววาใหถือตามรัฐธรรมนูญเปนหลัก 
สวนเจตนารมณคงเปนเจตนาของคนรางรัฐธรรมนูญวาอยากจะเห็นอะไร  แตก็ไมได
ผูกพันอะไร ดังนั้นคงตองถือขอความในรัฐธรรมนูญเทานั้น   

สําหรับประเด็นสืบเนื่องจากที่อภิปรายตอนตน ซึ่งกรรมการสวนใหญไมมีใคร
ขัดของหรือคัดคานวาเปนปญหาของครูมัธยมศึกษา  และเปนเรื่องเรงดวนที่มีปญหามา
เปนเวลา ๔-๕ ปแลว  และยังเห็นวาคงตองเขามาจัดการเรื่องนี้ และครั้งนี้เปนครั้งแรกที่
พิจารณาเรื่องนี้อยางเปนทางการในสภาการศึกษา ซึ่งการพิจารณามีการยอมรับวาเปน
ปญหา ถาจะสําเร็จมากกวานั้นตองลงไปวาจะแกปญหานี้อยางไร ซึ่งเปนเรื่องที่ตอง
พิจารณาตอ โดยมีขอเสนอ ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๑) การจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด ซึ่งผูนําเสนอได
ชี้แจงไวในตอนตนแลว 

๒) ขอเสนอที่ไดทํามากอนหนานี้  คือ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน) ไดแกกฎหมาย อ.ก.ค.ศ. เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อตั้งใจจะ
แกปญหาการบริหารบุคคลโดยตรง โดยใหเวลาทุกเขตพื้นที่การศึกษาไปปรับโครงสราง
ภายใน  ๑๘๐ วัน ซึ่งเปนเงื่อนไขบังคับที่ตองทําใหเสร็จ แตขณะนี้มีครูประถมศึกษายาย
มาอยูมัธยมศึกษาแลว  และคงมีอยูในหลายๆ เขตพื้นที่ จึงคิดวามาตรการนี้มาตรการ
เดียวอาจจะยังไมเพียงพอ คงตองมี อ.ก.ค.ศ. วิสามัญมาดูแลเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาม
เขต  การวางเกณฑมาตรฐานสําหรับโรงเรียนบางประเภท โดยเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษา อาจตองมีมาตรฐานเฉพาะบางอยางเปนพิเศษ  แลวก็เปนอํานาจตาม
กฎหมายที่ อ.ก.ค.ศ. ที่จะตั้งมาทําเรื่องนี้ได และกําหนดวาทุกเขตตองใชเกณฑเรื่องนี้ 
ทั้งนี้ การมี อ.ก.ค.ศ. วิสามัญในสวนกลาง กับการแกปญหาโครงสราง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
อาจไปไดกันกับการจะตั้งหนวยงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ การตั้งสํานักการมัธยมศึกษาขึ้นมาดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับมัธยมศึกษาขึ้นมา
โดยเฉพาะ ซึ่งนายสุวัฒน เงินฉํ่าไดเสนอไวตอนตนวา ถาเปนไปไดควรไปถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ ที่อาจตองมีกลุมการมัธยมศึกษามาชวยดูแล กล่ันกรอง และมี
กรรมการทําหนาที่การมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ  

๓)  โรงเรียนใหญที่มีความพรอม เชน โรงเรียนมัธยมศึกษา ใหบริหารในรูปแบบ
นิติบุคคลเต็มที่ แมเรื่องบริหารบุคคลยังเปนปญหาใหญ แตจะไปรับกับเรื่องที่แกกฎหมาย 
อ.ก.ค.ศ. ไปแลว สวนเรื่องการยายครูระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือการยายขามเขต 
ยายจากอําเภอไกลเขามาในตัวจังหวัดจะไปแกในอีกรอบหนึ่ง แตการเปนโรงเรียนนิติ



 ๓๑

บุคคลไมไดหมายความวาครูจะเปนพนักงานองคการมหาชน  ยังคงเปนขาราชการ แตมี
เกณฑการบริหารเฉพาะ ซึ่งอาจจะนําความคิดเรื่องกลุมโรงเรียนเขามาใชกับตรงนี้ก็ได  

ขอเสนอทั้ง ๓  ประการดังกลาวขางตน ข้ึนอยูกับที่ประชุมตัดสินใจ แตในฐานะที่ได
มีสวนรวมในการทํากฎหมายเห็นวา โครงสรางของการออกแบบเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายปจจุบันไมไดออกแบบใหแบงเปนการมัธยมศึกษาและการประถมศึกษา แต
ออกแบบเปนระบบเดียวกับทองถิ่นกอนป ๒๕๓๘ คือเปนระบบที่แบงแยกพื้นที่ชัดเจน ถา
หากวามีการแบงพื้นที่ไมชัด คือมีการทับซอนในเชิงพื้นที่ แตไปแยกระดับจะกลับมาคลาย 
ๆ กันกับรูปแบบของทองถิ่นไทยตั้งแตป ๒๕๓๘ เปนตนมา ซึ่งรูปแบบการบริหารและ
ความตอเนื่องทั้งในเชิงงบประมาณ เชิงอํานาจหนาที่ เชิงบริหารงานบุคคล จําเปนตอง
ออกแบบใหมถาจะมีเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ซึ่งขอยืนยันวาตองไปแกกฎหมายเพราะวาตอง
โยงไปถึงอํานาจในการบริหารจัดการ   สวนการแตงตั้งโยกยายก็ตองมี อ.ก.ค.ศ.
มัธยมศึกษาขึ้นมาอีก ซึ่งโดยโครงสรางจะไมรับกันกับระบบการสงมอบงบประมาณ การ
ทํากิจกรรมบางอยางทางการศึกษา เชน การดูแลการศึกษานอกระบบในเขตอําเภอเมือง
ซึ่งมีทั้งมัธยมศึกษาและมีทั้งเขตพื้นที่การศึกษาเดิม การเปนตัวแทนของหนวยงานใน
สวนกลาง ซึ่งกําหนดให ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เปนตัวแทนกระทรวงในการดูแล
รับผิดชอบงานนโยบายตางๆ และการไปประชุมจังหวัด ถาตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 
ตองโอนอํานาจของผอ.เขตพื้นที่เดิม ใหเปนอํานาจของผอ.เขตมัธยมศึกษาหรือไม  จะตอง
มีการจัดการเรื่องนี้ แตยืนยันวาแกไขได ไมไดเปนเรื่องยุงยากแตอาจตองใชเวลาและตอง
มีการดูแลจัดการ  

โดยสรุป สภาการศึกษาควรแกปญหานี้อยางเรงดวน และกําหนดขอบเขตของ
ปญหาใหเหลือ ๓ แนวทางดังกลาวขางตน และกําหนดกรอบเวลาใหชัดเจน แลวนําผล
การศึกษามาเสนอ จะเปนแนวทางที่เปนประโยชนมากกวา นอกจากนี้ยังมีขออภิปรายทาง
กฎหมายอีกมากในการตั้งเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่จะชี้วาเปนปญหา แตเปนปญหาที่แกได 
แตไมสามารถทําไดทันทีในขณะนี้   

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา ควรแบงปญหาเปน ๒ ดาน คือ  
 ๑) ดานการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแกไขไดหลายสวนแลว แตที่ยังไมไดปฏิบัติ
อยางจริงจังคือเรื่องการแบงสวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ใหมีหนวยงานที่มาดูแลเรื่องมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ เรื่องการตั้ง อ.ค.ก.ศ.
วิสามัญในสวนกลางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใหผูบริหารหรือครู
มัธยมศึกษาเขามามีสวนรวมดวย รวมทั้งในเรื่องการตั้งใหสถานศึกษาบางแหงเปนนิติบุคคล 
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เรื่องเหลานี้เมื่อมีการแกไขอยูในระดับของฝายบริหารดําเนินการได โดยออกเปน
กฎกระทรวงได   
 ๒) ดานโครงสราง จะเริ่มเปนปญหาเนื่องจากตองไปแกกฎหมาย แลวกฎหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการจะมีลักษณะผูกโยงกัน เรียกวา ถาแกกฎหมายฉบับเดียวจะไป
กระทบอีกหลายฉบับ ทั้งนี้การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมงานพื้นฐาน
การศึกษาทั้งหมดตั้งแตประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะเปนลักษณะของการแบงแยกทาง
ภูมิศาสตร ซึ่งไมสามารถจะสรางเปน ๒ ระดับได ดังนั้นกฎหมายปจจุบันไมสามารถจะ
จัดตั้งไดทันที ตองไปแกกฎหมายกอน ซึ่งการแกกฎหมายเปนการรื้อโครงสรางจะไป
กระทบหลายสวน ควรตองมีการศึกษาอยางรอบคอบวาถาไดแกไขแลว จะมีผลกระทบ
อะไร ดังนั้นคงตอบทันทีไมไดวาควรจะแกกฎหมายหรือไม ซึ่งตองมีการศึกษาอยาง
รอบคอบจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

 รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก พิมลเสถียร) มีความคิดเห็นวา 
หากมีการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา จะตอบในเชิงผลลัพธ ๔ ขอนี้ไดหรือไม คือ  
๑) คุณภาพผลผลิตทรัพยากรมนุษย ๒) ความเปนเอกภาพในการจัดการเชิงนโยบาย   
๓) การบูรณาการจัดการศึกษา และ ๔) ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร  
 ดังนั้นโครงสรางที่ เอื้อตอการจัดการ คือ การจัดตั้ งสํานักฯ ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปรับโครงสรางเขตพื้นที่การศึกษาโดยใหมีสวน
ของมัธยมศึกษาเขาไปเกี่ยวของได สามารถแกกฎกระทรวงได  
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นวา เนื่องจากกรรมการ
หลายทานมีความเห็นวาตองแกกฎหมาย ดังนั้นควรมีการตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการแกไขปญหา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการแกไขกฎ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวของ ทั้งนี้ขอเสนอ
ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน เปนประธานคณะทํางานชุดดังกลาว 
 จากนั้นกรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา นายอํารุง จันทวานิช) 
สรุปวา ที่ประชุมสภาการศึกษาเห็นชอบใหมีการแกปญหาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษา โดยเห็นควรแยกการบริหารจัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีหลักประกันเงื่อนไขความสําเร็จ มีการแกไขปญหาเปนองครวม เปนระบบเปนขั้นตอน
ระยะสั้นระยะยาว ทั้งนี้ขอใหมีคณะทํางาน โดยมีฝายเลขานุการ คือ สํานักงาน
คณะกรรมการสภาการศึกษา โดยที่ประชุมมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
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ดานกฎหมายการศึกษาไปดําเนินการศึกษาจัดทําแนวทางหลักในระยะเวลา ๑ เดือน และ
ใหนําเสนอตอสภาการศึกษา ในการประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป  
 สําหรับองคประกอบของคณะอนุกรรมการฯ เปนดังนี้  

๑. ศาสตราจารยสมหวัง พธิิยานุวัฒน       ประธาน 
๒. ศาสตราจารยสุรพล  นิตไิกรพจน  รองประธาน 
๓. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน อนุกรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติหรอืผูแทน  
อนุกรรมการ 

๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ 
๖. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
๗. เลขาธิการสภาการศึกษา อนุกรรมการ 
๘. นายมานิจ  สุขสมจิตร อนุกรรมการ 
๙. นายวิทธยา บริบูรณทรพัย  อนุกรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย อนุกรรมการ 
๑๑. ศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช อนุกรรมการ 
๑๒. นายสุวัฒน  เงินฉํ่า อนุกรรมการ 
๑๓. นายอําพล  จินดาวัฒนะ                     อนุกรรมการ 
๑๔. รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

(นางสิริพร  บุญญานันต)  
อนุกรรมการ 

๑๕. รองเลขาธิการสภาการศึกษา  
(นายนพพร  สุวรรณรจุิ) 

อนุกรรมการ
และเลขานุการ 

 
มติที่ประชุม 
         ที่ประชุมสภาการศึกษาเห็นชอบใหมีการแกปญหาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการมัธยมศึกษา โดยเห็นควรแยกการบริหารจัดการการประถมศึกษาและการ
มัธยมศึกษาที่มีหลักประกันเงื่อนไขความสําเร็จ มีการแกไขปญหาเปนองครวม เปนระบบ
เปนขั้นตอนระยะสั้นระยะยาว ทั้งนี้ขอใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อ
วิเคราะหสภาพและปญหา การจัดทํายุทธศาสตรการแกไขปญหาทั้งดานโครงสราง การ
บริหารและการจัดการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน 
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เปนประธาน และฝายเลขานุการ คือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑ เดือน และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป  
 
ปดประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

 
นางสาวสุรางค  วรีกิจพาณิชย 
นายวีระ  พลอยครบุรี 
นางโชติกา  วรรณบุรี 
นางนันทิชา  แจมนุราช 
นางสาวดารณี  อรุณวรากรณ 

                                                             ผูจดรายงานการประชมุ 

นางสิริพร    บุญญานันต  
 รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 


